
 ข�อความจากอดีตประธานกรรมการสหกรณ� ท�าน“ร.ท.ณรงศักดิ์  ม่ันศรี” (ในกลุ�มไลน�ห�องพิกุลทอง  19/9/61) 

วันนี้มีเวลาว�างเลยเข�ามาอ�าน ใน Group Line พิกุลทอง ขอบคุณ ประธานฯ ท่ีได�พยายามชี้แจงทําความเข�าใจกับสมาชิก      

สูงวัยได�อย�างค�อนข�างชัดเจน  ผมเอง ต�องขอขอบคุณน�องๆ และลูกหลานๆ ท่ีเป5นคณะกรรมการฯ และสมาชิกสหกรณ6ฯ สอ.ฟน.2 

ทุกคน ท่ีได�พยายามสืบทอด อุ�มชู สอ.ฟน.2 ของเราจาก รุ�นผม ให�เจริญกาวหน�าและม่ันคงมาอย�างยาวนานจนถึงวันนี้ เป5นเวลาเกือบ 

40 ป@แล�ว สามารถเป5นท่ีพ่ึงให�กับสมาชิกฯ ใน กฟน.2 ได�อย�างดีย่ิงตลอดมา โดยเฉพาะอย�างย่ิงสมาชิกฯ ผู�สูงวัยท้ังหลาย ได�มีแหล�ง

เงินลงทุนท่ีค�อนข�างม่ันคงให�ผลตอบแทนสูงพอสมควรท่ีจะใช�ในการดํารงชีพได�จนกว�าจะถึงอายุขัยต�อไป  

          สหกรณ6ฯ ของเราจะก�าวหน�าและมีความม่ันคงอย�างย่ังยืนได� นอกเหนือจากความสามารถของคณะกรรมการฯ และ

เจ�าหน�าท่ี ของ สอ.ฟน.2 แล�ว การให�ความร�วมมือแสดงความคิดเห็นอย�างสร�างสรรค6ตลอดจนการเคารพกติกาและกฎเกณฑ6ของ 

สอ.ฟน.2 ของสมาชิกทุกคน ก็มีส�วนสําคัญมากเช�นเดียวกัน 

           สําหรับ สหกรณ6ฯ ของเราในความเห็นส�วนตัวของผม ท่ีได�ติดตามผลการดําเนินงานตลอดมา แม�ว�าในระยะหลังๆ                

ผลประกอบการจะมีเปอร6เซ็นต6ลดลงบ�าง แต�ก็เป5นไปตามสภาพของตลาดเงินในปHจจุบัน และความอ่ิมตัวของขนาดสหกรณ6ฯ ของเรา 

แต�หากตรวจสอบภาพรวมในแง�ความม่ันคงถือว�ามีความม่ันคงสูงมากมีเงินสํารองด�านต�างๆ ค�อนข�างสูง มิฉะนั้นคงไม�ได�รับ Rating 

จากหน�วยงานกํากับดูแลถึง A+ หรอก อย�างไร ก็ตาม คณะกรรมการฯ ชุดปHจจุบัน ก็ได�พยายามจัดการกับเงินทุนท่ีล�นมืออยู�ใน 

ปHจจุบันอย�างเต็มท่ีและถูกทางแล�ว จนผลประกอบการในขณะนี้ มีทิศทางท่ีดีข้ึน และน�าจะเป5นไปตามเปPาหมายหรืออาจสูงกว�า

เปPาหมายก็ได�  

            สําหรับเงินทุนส�วนเกินท่ีมีอยู�ในปHจจุบัน นอกจากท่ีคณะกรรมการฯ ได�ดําเนินการอยู�ในปHจจุบันแล�ว หากจะพิจารณาเลือก

ลงทุนในตลาดตราสารหนี้เฉพาะตัวท่ีมี Rating ดีๆ ด�วย ก็จะเป5นอีกทางเลือกหนึ่งหากจําเป5น… 

ข�อความตอบกลับของประธานกรรมการชุดป/จจุบัน “นายนิทัศน� เจียมศรีพงษ�” (ประธานฯ ชุดท่ี 41/2561) 

ขอบคุณในความกรุณาท่ีมีต�อสหกรณ6 สอ.ฟน.2 ครับ และน�อมรับคําแนะนําเรื่องการลงทุนในตราสารหนี้ครับ ในเดือน

พฤศจิกายนนี้ คณะกรรมการศึกษาฯ จะได�เชิญอาจารย6ท่ีเชี่ยวชาญทางด�านการลงทุนมาบรรยายให�คณะกรรมการและฝUายจัดการ

เพ่ือเสริมความรู�ในเรื่องการนําเงินท่ีเหลือจากการให�กู�ไปลงทุนอย�าง  มีเหตุผลทางวิชาการครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับ… 


